

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Liên lạc:

Jamie Cargo

ssacomm@ssa.ocgov.com

Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng Quận sẽ mở cửa ở Brea

Quận Cam, California (ngày 6 tháng 6 năm 2024) — County of Orange Social Services Agency (SSA) sẽ mở cửa Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng Quận (CCSC) thứ hai tại Brea vào Thứ Hai, ngày 10 tháng Sáu.

CCSC Brea là trung tâm tổng hợp dành cho cư dân Quận Cam, nơi nhu cầu của họ sẽ được xem xét để sắp đặt phù hợp với các dịch vụ và nguồn lực sẵn có từ SSA, các đối tác cùng trụ sở, các cơ quan chính phủ khác và các tổ chức cộng đồng.

Với SSA, khách hàng có thể ghi danh các chương trình phúc lợi nhằm cung cấp tiền mua hàng tạp hóa, bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp và hỗ trợ tiền mặt. Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam và CalOptima Health sẽ giúp bệnh nhân kiểm soát các quyết định chăm sóc sức khỏe của mình. Ngoài ra, người tìm việc và doanh nghiệp có thể ghé đến OC Workforce Solutions (Trung tâm giải pháp nguồn nhân lực quận Cam) trên tầng ba để tiếp cận các nguồn việc làm.

Các chuyên gia nguồn lực cộng đồng sẽ hỗ trợ khách hàng về các hồ sơ quan trọng như giấy khai sinh và giấy chứng nhận kết hôn, các cuộc hẹn với DMV để lấy chứng minh thư hoặc bằng lái xe, cũng như điều hướng các dịch vụ của Thành phố và Quận, cùng với các hỗ trợ toàn diện khác. Giới thiệu đến các dịch vụ nhà ở, chăm sóc trẻ em và giáo dục cũng sẽ được cung cấp.

Văn phòng Các vấn đề về Người nhập cư và Tị nạn có kế hoạch bố trí một nhân viên xã hội tại CCSC Brea để kết nối khách hàng với các dịch vụ và nguồn lực mà họ đủ điều kiện nhận.

Giám đốc SSA An Tran cho biết: “Việc mở địa điểm này là một cột mốc quan trọng khác trong việc mở rộng các dịch vụ của Quận tới cộng đồng của chúng tôi”. “Thành công của CCSC Brea đến từ việc hợp tác với các đối tác trong cộng đồng và Quận cùng trụ sở của chúng tôi. Cơ quan Chăm Sóc Sức khỏe OC, CalOptima Health, Giải pháp Lực lượng lao động OC, Văn phòng Các vấn đề về Người nhập cư và Tị nạn, và SSA đang tập hợp các nguồn lực chung của chúng ta vào một nơi.”

CCSC Brea gia nhập CCSC Westminster, nơi phục vụ trung bình 1.600 khách hàng mỗi tháng.

Nhân viên tại cả hai địa điểm có thể hỗ trợ khách hàng bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

CCSC Brea, tại 675 Placentia Ave. , sẽ mở cửa từ 8h sáng đến 5h chiều Từ thứ Hai đến thứ Sáu. Để liên lạc với CCSC Brea, hãy gọi 714-834-7500 hoặc gửi email tới CCSCBrea@ssa.ocgov.com .

CCSC Westminster, tại 15496 Magnolia St. , mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Từ thứ Hai đến thứ Sáu. Để liên lạc với CCSC Westminster, hãy gọi (714) 372-3454 hoặc gửi email tới CCSCWest@ssa.ocgov.com .

Cơ quan Dịch vụ Xã hội Quận Cam (Social Services Agency, SSA) kết nối cư dân với các phúc lợi và nguồn hỗ trợ công cộng, bao gồm mua thực phẩm lành mạnh và bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí, cung cấp các dịch vụ bảo vệ cho trẻ em, người lớn tuổi và người lớn phụ thuộc, đồng thời hỗ trợ các gia đình khi họ trở nên tự túc. SSA tuyển dụng hơn 4.500 nhân viên trên khắp Quận Cam. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ssa.ocgov.com

Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng Quận

Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng Quận (CCSC) là một cơ quan tổng hợp. Quý khách có thể nhận các dịch vụ từ Cơ quan Dịch vụ Xã hội Quận Cam, Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam và CalOptima Health. Các dịch vụ có sẵn bao gồm:

Dịch vụ mạng lưới an toàn công cộng

- Nộp đơn xin các phúc lợi như tiền mua nhu yếu phẩm, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền mặt và nhiều hơn nữa
- Tìm hiểu cách các dịch vụ giúp bệnh nhân kiểm soát quyết định chăm sóc sức khỏe của mình

Dịch vụ hỗ trợ hành vi và tinh thần

- Kết nối với các dịch vụ hỗ trợ giúp nâng cao sức khỏe tinh thần

Giải pháp nhân lực Quận Cam (Tầng 3)

- Tài nguyên việc làm cho người tìm việc, thanh thiếu niên và doanh nghiệp

Giới thiệu:

- Nhà ở
- Các dịch vụ dành cho trẻ em, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Kết nối và giới thiệu đến các cơ quan chính phủ khác, các tổ chức và nguồn lực cộng đồng

675 Placentia Ave., Suite 100
Brea, CA 92821
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
(714) 834 - 7880
714 834 7500

***Nhân viên sẵn sàng hỗ trợ bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.**